

Tình Bùn Trong Đất

Tác Giả: Saigon Echo sáu tám
Thứ Sáu, 22 Tháng 4 Năm 2011 06:14

Dù đã sán sàng hay còn cháa chuán bá, nháng rái mát ngày kia, chúng ta cũng phái chia tay thá giái này.



Sá cháng còn ánh mát trái chói chang chào đón, sá cháng còn mát ngày mái bát đáu báng giát náng trong vát cáa buái bình minh.

Sá không còn náa nháng ngày xuân hián hòa, ám áp.

Tián bác, danh váng, quyán lác,... tát cá vái ta cuái cùng cũng sá trá thành vô nghĩa. Còn ý nghĩa cháng là nháng gì ta táo ra đái vái thá giái này.

Váy đáu gì là thát sá quan tráng láu lái đáu án cáa ta trong cuác sáng ?

Quan tráng không phái là nháng thá bán mang theo bên mình, mà là nháng gì bán đã chân thành đóng góp cho tha nhân.

Quan tráng không phái là nháng thá bán nhán đác mà là nháng gì bán đã cho đi.

Quan tráng không phái là nháng thành công bán đã có đác trong cuác đái, mà là ý nghĩa thanh cao cáa chúng.

Tình Bận Trong Đời

Tác Giả: Saigon Echo s&#u t&#m
Thứ Sáu, 22 Tháng 4 Năm 2011 06:14

Quan trọng không phải là những thói quen hay đức tính, mà là những gì bạn đã truyền lại cho người khác.

Quan trọng không còn là năng lực của bạn, mà chính là tính cách - là những gì mà bạn đã xây dựng với người xung quanh.

Quan trọng là những khoảnh khắc cảm động, thái độ mà bạn đã vô tình hay cố ý khắc ghi trong lòng người khác, khi cùng chia sẻ với họ những lo âu, phiền muộn, khi bạn an ủi và làm yên lòng họ bằng cách riêng nào đó của mình, hay chỉ đơn giản là một nụ cười hoan hỷ hay một cái nắm tay, để cho một người khi cần.

Quan trọng không chỉ là những ký ức, mà phải là ký ức về những người đã yêu thương bạn.

Quan trọng đâu chỉ là bạn sẽ sống bao nhiêu năm, mà là bạn sống như thế nào trong bao lâu, mà là bạn sống như thế nào (tốt hay xấu).

Quan trọng không phải là bạn quen biết bao nhiêu người, mà là bao nhiêu người sẽ đau xót khi mất bạn trong đời.

Vậy thì, bạn ơi, hãy nhìn cuộc sống bằng ánh mắt yêu thương và hiểu biết.

Bởi vì chỉ có tình yêu thương, sự hiểu biết mới đem lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống bạn.